

## ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)



**นายชวนิช อนันกุล** เกิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท นันทวัน จำกัด รับผิดชอบสายการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานวิชาการ

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง การประเมินราคา การจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง เป็นผู้นำการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยการผลักดันให้เกิดนโยบายการฝึกอบรม ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และมาตรฐานงานก่อสร้างให้กับบุคลากรของบริษัท ร่วมผลักดันให้เกิด Thai Obayashi Training Center อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกขอบข่ายของงานก่อสร้าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพในสายงานก่อสร้าง เป็นศูนย์รวมงานทดสอบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเข้ามาใช้สถานที่ในการทดลอง วิจัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ สนับสนุนการส่งบุคลากรของบริษัทไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างแก่สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอยู่เสมอ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ BIM (Building Information Modeling) และ CM (Construction Management) ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp และ Thai Obayashi Winter Camp เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม และศึกษาดูงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ความร่วมมือกับสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ส่งเสริมให้ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center เป็นองค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปนิกโดยตรง และร่วมมือกับบริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย และเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษา รวมถึงร่วมผลักดันให้ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi Training Center ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศูนย์อบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ลำดับที่ ๐๐๑/๒๕๖๐” โดยทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

**ผลงานด้านสังคม** สนับสนุนการบริจาคเงินช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ล้านบาท บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแก่ประเทศเนปาล และประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมให้พนักงาน ชมรมพนักงาน ได้ช่วยเหลือสังคม หรือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การปลูกป่า ขยายเลน การบริจาคช่วยเหลือโรงเรียน และวัด รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชนที่อยู่อาศัยข้างเคียงหรือโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยการจัดทำมาตรการดูแลป้องกัน และบรรเทาปัญหาจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของบริษัทฯ

**ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานกับบริษัท นันทวัน จำกัด สนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท นันทวัน จำกัด และ Thai Obayashi Training Center การฝึกอบรมหลักสูตร BIM ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษให้กับอาจารย์ และนักศึกษา ณ Thai Obayashi Training Center โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp และ Thai Obayashi Winter Camp อย่างสม่ำเสมอ เปิดให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารสูงของบริษัท และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้าน BIM และการบริหารงานก่อสร้าง สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทระดับวิศวกร ร่วมจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เช่น สนับสนุนคลังสตูดิโอก่อสร้าง ในการเข้าร่วมประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ ตีเยี่ยมในวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป